

MATCHON INFORMATION CENTER		Subject Heading :
Source :	ไทยรัฐ	
Date :	Page :	No :
26 ส.ค. 2557	15	57043434

ส่วยอ้อย-ข้าวโพด

15 เรื่องสั้นวันอาทิตย์วันนี้เป็นความเดือดร้อนของชาวบ้านกับพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ตำรวจบางนายที่สร้างความเดือดร้อนให้กับพวกเขา ต้องการให้ผู้บังคับบัญชาระดับสูงรับรู้และตรวจสอบ

เรื่องแรก...ชาวไร่อ้อยไร่ข้าวโพดในเขต อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก เดือดร้อนจากตำรวจจราจร สภ.ชุมแสงสงคราม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก ที่เรียกเก็บเงินรถบรรทุกผลผลิตของพวกเขา

ตำรวจคนนี้เป็นระดับนายตำรวจมาเรียกเก็บเงินรถอ้อยคันละ 1,000-1,500 บาท รถข้าวโพด 1,000 บาท

อ้างว่า "เก็บให้นาย"

รถคันไหนไม่จ่ายก็จะหาเรื่องจับในข้อหาต่างๆ ซึ่งก็มักจะโดนทุกคัน จึงขอให้ผู้บังคับบัญชาทั้งระดับโรงพักและระดับจังหวัดตรวจสอบให้ด้วยเพราะมีการแอบอ้างชื่อ "นาย" และชาวไร่เดือดร้อนกันมาก

เรื่องที่สอง...ไซเฟอร์จับรถส่งหนังสือพิมพ์รายหนึ่งแล้วว่าเขาจับรถปิกอัพส่งหนังสือพิมพ์ฉบับเล็กๆเมื่อเวลา 11.20 น. ขับไปเจอด่านตรวจควินดำของตำรวจจราจรกลางตั้งอยู่บนนอกชัชชาเข้า เขียง รพ.เอกชัย

เรียกตรวจรถปิกอัพและรถบรรทุกแทบทุกคัน ใครจ่าย 100-200 บาทไม่ต้องตรวจผ่านไปได้เลย

พอมาถึงเขา เขาก็ส่งหนังสือพิมพ์ให้ตำรวจสนนายดาบคนหนึ่ง ตำรวจคนนั้นหยิบหนังสือพิมพ์โยนทิ้งต่อหน้ารถคันอื่นๆหลายคันแล้วพูดว่า "200 บาทถึงจะไปได้"

เขาพยายามขอร้องอย่างใจเย็นว่า "เราพวกๆกันนะ"



ตำรวจอีก 2 คนก็พูดสวนขึ้นว่า "หนังสือพิมพ์กระจอกไม่จำเป็นต้องเป็นพวก"

ทำไมจรรยาภกลางจึงมีนิสัยและคำพูดกักขฬะแบบนี้ เรื่องที่สาม...ชาวบ้านจาก อ.ป่าบอน จ.พัทลุง ร้องเรียนว่า เขาทำธุรกิจเล็กๆน้อยๆเพื่อส่งลูกเรียนหนังสือ ด้วยการนำน้ำมันราคาถูกมาขายหรือที่เรียกว่า "น้ำมันเถื่อน"

เป็นธุรกิจเล็กๆของชาวบ้านแถวนั้นแต่มีตำรวจยศ "จ่า" เป็นพ่อค่าน้ำมันเถื่อนรายใหญ่

ใช้อิทธิพลปิดบังกับเขาและชาวบ้านรายอื่นๆให้ขายน้ำมันให้เขา รายเดียว ไม่อย่างนั้นจะแกล้งให้ตำรวจหน่วยอื่นมาจับ

เรียกว่าบังคับซื้อจากชาวบ้านราคาถูกๆแล้วเอาไปขายทำกำไรอีกต่อ พวกเขาขายกันเองได้กำไรลิตรละ 3.50 บาท แต่ถ้าขายให้ "จ่า" ได้เพียง 1.50 บาท

ที่เหลือเป็นของ "จ่า"

ชาวบ้านคับแค้นใจมากแต่ไม่รู้จะทำยังไง ขอให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบด้วยเป็นตำรวจกลับมาทำผิดเสียเอง ข้ายังเบียดเบียนรังแกชาวบ้าน.

"เพลิงมรกต"

pluengmorakot@thairath.co.th